

ซิลวาเนีย ปลุกไอเดียสร้างงานศิลปะด้วยแสง ใน นิทรรศการ “ART IN THE AIR by SYLVANIA” ที่ ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์

มิติใหม่ของการสร้างสรรค์งานศิลปะที่เกิดจากการนำเอานวัตกรรมหลอดไฟ แสง และอากาศ มาหลอมรวมเข้ากับจินตนาการ จนกลายเป็นผลงานศิลปะสุดล้ำในนิทรรศการ ART IN THE AIR by SYLVANIA ซึ่งบริษัท ฮาเวลล์ ซิลวาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ จัดขึ้นภายในงานแสดงศิลปะบนถนนแห่งความคิด “Siam Center Avenue : Deconstruction” โดยมีศิลปินแนวป๊อปอาร์ตและนักออกแบบของ ตกแต่งสุดเก๋ โอง – กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ มาเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน



แนวคิดของ ART IN THE AIR by SYLVANIA คือการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบวกกับไอเดีย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในเชิงศิลปะบนอากาศ โดยทำห้องนิทรรศการให้กลายเป็นห้องวาดภาพ พร้อมแหวกกฎเดิมๆ ของการสร้างงานศิลปะ ด้วยการเปลี่ยนอุปกรณ์จากดินสอ สี หรือผ้าใบ มาใช้หลอดไฟแทนพู่กัน ใช้แสงแทนสี และใช้ภาพถ่ายแทนผืนผ้าใบ ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะสามารถเป็นศิลปินสร้างสรรค์ศิลปะได้ตามแรงบันดาลใจของตัวเอง

ปุมเทพ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฮาเวลล์ ซิลวาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล่าถึงความลงตัวระหว่างการนำหลอดไฟ LED ซึ่งนวัตกรรมประหยัดพลังงานและรูปลักษณ์ทันสมัยมาใช้สร้างสรรค์งานศิลปะว่า “แสงไม่ได้มีประโยชน์แค่เพียงให้ความสว่างเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ในงานตกแต่ง งานจัดแสดงและนิทรรศการ เพื่อสื่อถึงอารมณ์ของงานศิลปะออกมาได้อย่างชัดเจน ซิลวาเนียในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ส่องสว่างจึงได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมต่อการสร้างสรรค์นิทรรศการ Art in the Air ซึ่งก็คือกลุ่มหลอดไฟ LED ที่มีรูปทรงสวยงาม เหมาะกับพื้นที่ของการใช้งาน และแสงที่ทำให้มีความสวยงามในมุมที่แตกต่างกันได้อย่างลง”

ภายในห้องนิทรรศการได้ตกแต่งเพื่อให้ผู้ชมงานได้สัมผัสถึงแสงสีที่สวยงามของนวัตกรรมของแสงที่ถูกพัฒนาขึ้นในการประหยัดพลังงานที่ให้ความสว่างสูงและรูปทรงที่สวยงามเหมาะกับงานศิลปะ ด้วยดวงไฟที่มีรูปลักษณ์ภายนอกแบบกลมมน อันเป็นรูปแบบของหลอดไฟที่ทุกคนต่างคุ้นเคย แต่ความพิเศษอยู่หลอดไฟ LED ของซิลวา

เนี้ยที่ตัวก้านของตัวหลอดเป็นโครเมียมให้ดีไซน์สวยงาม มัน วาว จึงช่วยสะท้อนให้แสงที่ออกมามีมิติมากยิ่งขึ้น ทั้งยังปราศจาก รังสียูวี/ไออาร์ และไม่ปล่อยความร้อนอีกด้วย งานนี้คอนกรีตจึงสามารถขึ้นชมงานศิลปะรูปแบบใหม่ได้อย่างสบายๆ ไม่ต้องกลัวความร้อนจากตัวแสงไฟจำนวนมากภายในงานนิทรรศการอีกต่อไป

สำหรับผู้สนใจสามารถไปสัมผัสงานศิลปะจากแสงและสี Art in the Air ได้ตั้งแต่วันที่ -
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์

11 พฤษภาคม 2556